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byddai’n rhaid gwneud yn siwr bod polisi lleol mewn grym i wneud yn siwr mai pobl leol byddai’n 
cael cynnig y tai hyn. Mewn nifer o ardaloedd mae adeiladu tai wedi arwain at gynyddu niferoedd 
y mewnfudwyr i’r ardal a cholli ein pobl a’n teuluoedd ifanc – cylch na all cymunedau gwledig ei 
reoli na dylanwadu arno ar hyn o bryd. 
  
Ategir y sylwadau uchod drachefn: os yw’n fwriad i fwrw ymlaen â’r datblygiadau hyn yn y 3 safle 
uchod, mae’n hanfodol bwysig eu bod yn dai fforddiadwy er mwyn cadw ein pobl ifanc yn yr ardal. 
Modd llwyddiannus byddai cynnig tai ar rent. Pwy fydd yn cael y contract adeiladu? Yn aml mae’r 
rhain yn mynd i gwmnïoedd mawr, nid adeiladwyr lleol, felly ddim yn cefnogi’r economi leol. Beth 
am effaith y mewnlifiad ar ein diwylliant? Yn aml mae pobl o bant yn prynu, yn enwedig gyda 
phobl erbyn hyn yn gallu gweithio gartref, gan fod y tai yn llawer rhatach yn y parthau hyn o 
gymharu â’r ardaloedd maen nhw’n symud oddi wrthyn nhw. Mae’r effaith i’w weld yn amlwg ar 
ein cymuned a’i Chymreictod yn erydu o un ddegawd i’r llall. 
  
Mae cyfrifiad 2022 yn dangos bod 51% o drigolion Cilymaenllwyd yn siarad Cymraeg a 53% yn 
gallu siarad, darllen neu ysgrifennu Cymraeg. Gyda hyn mewn golwg, mae angen blaengynllunio 
cyfrifol a gofalus iawn a gosod polisïau fydd yn cefnogi pobl leol i allu aros yn lleol, yn hytrach na’u 
gwthio allan o fro eu mebyd. Mae angen i’r polisïau a’r cynlluniau fod yn rhai sydd wir yn 
gwarchod yr hyn sydd gyda ni; nid rhai sy’n cyfrannu at ddirywiad diwylliannol a ieithyddol pellach. 
  
Nid gwrthwynebiad i’r datblygiadau arfaethedig yw’r sylwadau hyn ond apêl cymuned am waith 
datblygu sydd yn sensitif i anghenion a chymeriad y gymuned; sy’n ychwanegu at gynaliadwyedd 
y gymuned; sy’n ateb anghenion ein pobl leol; nid gwaith datblygu a allai arwain at newid 
cymeriad unigryw’r gymuned. 
  
Mae Cyngor Cymuned Cilymaenllwyd yn awyddus i wneud y gymuned yn lle dymunol i’w phobl 
leol fyw a gweithio ynddi; cynyddu’r cyfleoedd i bobl allu cyfrannu’n gadarnhaol mewn ffordd 
gynaliadwy a diogel er mwyn gwarchod y gymuned ar gyfer y genhedlaeth nesaf. I allu gwneud 
hynny, rhaid i’r Cynllun Datblygu Lleol allu cefnogi hynny. 
  
Teimlwn ei bod yn bwysig bod Cyngor Sir Caerfyrddin yn clywed llais cymuned Cilymaenllwyd 
ynglŷn â’r Cynllun Datblygu hwn, a mawr obeithiwn y bydd y sylwadau hyn yn cael ystyriaeth 
deilwng.  
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